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Fjárhagsstaða FVA 

Guðrún Lind fór yfir rekstraryfirlit skólans fyrir árið 2022. Hún sagði m.a. að tekjurnar skiptust í 

sértekjur og framlag frá ráðuneyti. Á síðasta ári voru sértekjur hærri en fyrra ár en það skýrist m.a. af 

leigu húsnæðis til Grundaskóla og sölu á fæði til þeirra nemenda. Launakostnaður jókst um 76 

milljónir á milli ára. Dagvinnulaun hækkuðu um 10% og yfirvinna um 27,72% bæði voru fleiri 

stöðugildi á árinu 2022 auk þess tók gildi nýr stofnanasamningur við Sameyki og almennar 

launahækkanir. Yfirvinna var mikil í verknámsdeildum og á starfsbraut. Ýmis kostnaður hefur aukist 

aftur eftir covid m.a. ferða- og fundakostnaður, aukin innkaup eins og kennsluefni og matvörur í 

mötuneyti, aukið viðhald á búnaði í verknámi. Húsaleigan hækkaði um 7% á milli ára og við færðum 

stærri hluta húsnæðis í ræstingu hjá verktaka. Í haust verður ræsting öll unnin af starfsmönnum 

skólans. 71% útgjalda eru launagreiðslur, 20% húsnæði og 9% annar rekstrarkostnaður. Heimavistin 

er rekin án halla.  

11,6 milljónir voru í hagnað árið 2022 og 70 milljónir eru færðar í varasjóð ráðuneytis vegna reglna 

þar um. Fundarmenn spurðu hvort hægt væri að sækja fé í varasjóð t.d. með fjárfestingum og GL 

sagði að hægt væri að sækja um í sjóðinn fyrir sérstök verkefni, þó ekki til að greiða laun. Umræða 

var um fjármögnun skóla og forsendur reiknilíkans sem notað er til úthlutunar til skólanna. Skólinn er 

vel rekinn og einnig hafa kjör starfsmanna batnað mikið.  

Fundarmenn ánægðir með niðurstöður ársreiknings og hann samþykktur. 

Gjaldskrá skólans 

Guðrún Lind fór yfir tillögur að breytingu á gjaldskrá skólans. Eftirfarandi breytingar voru samþykktar 

á fundinum: 

 Var  Verður  Breyting % 

Innritunargjald   6.000 6.000 0 0,00% 

Seint gjald  1.500 1.500 0 0,00% 

Vanskilagjald  1.500 1.500 0 0,00% 

Tölvugjald  6.000 6.000 0 0,00% 



NFFA gjald  4.500 4.500 0 0,00% 

Brautskráning 6.000 6.000 0 0,00% 

Efnisgjald á starfsbraut  9.000 10.000 1.000 11,11% 

Efnisgjald á afreksíþróttasviði  35.000 40.000 5.000 14,29% 

Einingagjald í fjarnámi  5.000 3.600 -1.400 -28,00% 

Dreifnám í sjúkraliða - 15 einingar eða 

meira  

50.000 54.000 4.000 8,00% 

Dreifnám í húsasmíði - 15 einingar eða 

meira  

60.000 65.000 5.000 8,33% 

Dreifnám í vélvirkjun - 15 einingar eða 

meira  

60.000 65.000 5.000 8,33% 

Heimavist - tvíbýli  38.000 41.000 3.000 7,89% 

Heimavist - einbýli  48.000 52.000 4.000 8,33% 

Fæði í mötuneyti - 5 daga vikunnar  975 1.025 50 5,13% 

Fæði í mötuneyti - 4 daga vikunnar  1.025 1.075 50 4,88% 

Fæði í mötuneyti - 3 daga vikunnar  1.075 1.125 50 4,65% 

Tíu miða kort í mötuneyti  11.500 12.000 500 4,35% 

Þýðing á námsferli  2.500 2.500 0 0,00% 

Þýðing á prófi (á ensku)  15.000 15.000 0 0,00% 

Mat á námi úr öðrum skólum  10.000 10.000 0 0,00% 

Bendill áhugasviðspróf  3.700 3.700 0 0,00% 

Leiga á skáp - á önn  1.000 1.000 0 0,00% 

Próf úr öðrum skólum  2.500 2.500 0 0,00% 

Yfirferð óháðs kennara yfir lokapróf   5.000     

Rútugjald - lágmark hver ferð  1.500 2.000 500 33,33% 

Dyslexíugreining hjá námsráðgjafa  35.000 35.000 0 0,00% 

Leiga á húsnæði - kennslustofa í 

klukkustund  

5.500 6.000 500 9,09% 

Leiga á húsnæði - tölvustofa í klukkustund  11.000 12.000 1.000 9,09% 

Leiga á húsnæði - verkstæði í klukkustund  16.500 18.000 1.500 9,09% 

Leiga á húsnæði - salur í 5 klst  55.000 60.000 5.000 9,09% 

Leiga á húsnæði - salur í sólarhring  110.000 120.000 10.000 9,09% 

Gögn af bókasafni - skemmdir  4.500 4.500 0 0,00% 

 

Árskýrsla 2022 

Steinunn Inga fór yfir árskýrslu 2022 en hún er aðgengileg á vef skólans. Engar athugasemdir voru 

gerðar við árskýrsluna. 

 

Stefnumótun í FVA, samskiptasáttmáli, hugarfrelsi 

Steinunn Inga sagði frá stefnumótunarvinnu sem hefur verið í gangi síðasta skólaár undir stjórn 

starfsmanna DecideAct. Steinunn Inga sagði frá vinnuferlinu og hvernig unnið verður áfram með 

stefnumótunina næsta vetur.  

Skólanefnd mun fá nánari kynningu á verkefninu á fundi í byrjun haustannar.  



Steinunn Inga sagði frá vinnu við samskiptasáttmála síðasta vetur og hvernig verður unnið með hann 

áfram. 

Steinunn sagði frá breytingum á stoðþjónustunni og fjölgun nemenda og starfsmanna á starfsbraut. 

Upplýsingatækni, gervigreind – pælingar 

Steinunn Inga sagði frá áætlun um að allir nýnemar kæmu með fartölvur með sér haustið 2023 og 

gert var ráð fyrir að kennsluhættir tækju mið af því.  Þessum áætlunum hefur verið frestað um eitt ár 

þar sem nýnemar af Akranesi koma ekki með tölvurnar með sér, sem Akraneskaupstaður lét  þau 

hafa á síðasta skólaári.  Næsta skólaár verður notað til undirbúnings aukinnar notkunar 

upplýsingartækni í námi og kennslu. 

Rætt var um áhrif gervigreindar á skólastarf, ógnanir og tækifæri.  Umræða um upplýsingatækni í 

skólastarfi. 

 

Ráðningar næsta skólaár 

Steinunn Inga fór yfir ráðningar fyrir næsta skólaár: 

 

Angela Árnadóttir, afleysing í þýsku 

Aron Steinn Davíðsson, heimavistarstjóri 

Berglind Ósk Þórólfsdóttir, forstöðumaður bókasafns 

Bergný Dögg Sophusdóttir, stuðningsfulltrúi á starfsbraut 

Carla Sofia de Jesus da Branca, stuðningsfulltrúi á starfsbraut 

Elísa Sjöfn Reynisdóttir, kennari í tréiðngreinum 

Kristín Ósk Karlsdóttir, þroskaþjálfi 

Lilja Kjartansdóttir, kennari í stærðfræði 

Marian Posakov, ræsting 

Sigríður Eva Þorsteinsdóttir, kennari í ensku 

Vera Pálsdóttir, afleysing í raungreinum 

Þorleifur Baldvinsson, sálfræðingur 

 

Önnur mál 

  

Úttekt á kennslu í málmiðgreinum 

Steinunn Inga sagði frá úttekt á málmiðngreinum sem fram fór á síðustu önn. Það voru starfsmenn 

frá Menntamálastofnun sem gerður úttektina. Í úttektinni komu margar góðar ábendingar sem unnið 

verður með á næstu önn. 

Spurt var um innritunartölur fyrir næstu önn. Steinunn Inga upplýsti fundarmenn um stöðu 

innritunar: 

  Fjöldi 

Dagskóli 422 

Fullorðnir húsasmíði 57 



Fullorðnir sjúkraliðabraut 43 

Fullorðnir vélvirkjun 2 

Samtals 524 

 

Gert ráð fyrir að hafa fund í skólanefnd í upphafi næstu annar þar sem nefndin fær kynningu á 

stefnumótunarvinnunni og skoðar skólann. 

Fundi slitið kl 17.15 

Dröfn Viðarsdóttir, fundarritari 

 


